

ด่วนที่สุด

ที่ ทท (ปคร) ๐๒๑๑/๕๑๗๑



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗

กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๕๑๔๑

ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เนื่องจากการสนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ จะเป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าว การอนุรักษ์และการแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมข้าวเพื่อนำมาใช้พัฒนาพันธุ์ข้าว รวมทั้งการพัฒนานักปรับปรุงพันธุ์ข้าวของประเทศไทยผ่านการให้ทุนการศึกษาและการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าว เทคโนโลยีวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการอารักขาข้าว อย่างไรก็ตาม มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับงานวิจัยด้านข้าวของประเทศไทย ดังนี้

๑. การสนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ นอกจากจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากมีการพิจารณาขยายประโยชน์/เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านข้าวให้ได้รับประโยชน์ด้วย ซึ่งจะทำให้งานวิจัยของไทยมีความก้าวหน้าและเป็นเอกภาพ

๒. ควรเร่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยข้าวและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาข้าวของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว ผลผลิตและคุณภาพข้าวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต และควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๖๗

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๓๘

E-mail jindamas@most.go.th